

'ศักดิ์สยาม'ตั้งบอร์ดรถสก. อธิบดีกรมหลักนั่งประธาน

กรุงเทพธุรกิจ ● "ศักดิ์สยาม" ส่งหัวหน้าหอคมนาคมนั่ง 4 แก้อื้อประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจ เสนอรายชื่อ สคร.รถไฟเขียว เผยเตรียมขงแก้มิติกรม.โยกอำนาจชี้ชะตาสัมปทานด่วน หวังจบข้อพิพาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามเห็นชอบรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ และเตรียมส่งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อรอพิจารณาอนุมัติแล้ว ประกอบไปด้วยประธานบอร์ดการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) การรถไฟฟ้านครหลวง (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็มีการอนุมัติรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากองค์การดังกล่าวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงต้องรอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า บอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ปัจจุบันก็ยังเว้นว่างอยู่ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง เนื่องจากต้องการรอให้กระบวนการแก้มิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเด็นของผู้อำนวยการในการพิจารณาขัติข้อพิพาทระหว่าง กทพ.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

(มหาชน) หรือบีอีเอ็ม แล้วเสร็จก่อน ซึ่งปัจจุบันทราบว่าเป็นเรื่องการแก้มิติกรม.ถูกเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรอบรรจุแล้ว

ในส่วนของแนวทางยุติข้อพิพาท ที่ผ่านมามีการทำงานที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางนำเสนอมาที่ตนซึ่งเบื้องต้นมองว่าแนวทางดังกล่าวมีแนวทางออกที่เหมาะสม ยืนยันว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่ดีและเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอไปนั้น เบื้องต้นพบว่านายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่อธิบดีกรมการขนส่ง (ขบ.) ได้รับเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด กทท. ขณะที่นายสุรารุท ทรงศิริไโล อธิบดีกรมขนส่งทางราง (ขร.) ว่าที่อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานบอร์ด รฟม.

ส่วนนายวิฑูรย์ ม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่ก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) จะไปนั่งเป็นประธานบอร์ด ขสมก. ขณะเดียวกันยังพบว่าตำแหน่งประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีการวางตัวนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งนายธรรม์ พรหมศร ไปนั่งเป็นประธานบอร์ด ร.ฟ.ท.